

มกอช.เตือนระวังสารไดออกซินปนเปื้อนน้ำมันพืช'ก่อมะเร็ง'

มกอช. เตือนระวัง "สารไดออกซิน" ก่อมะเร็งปนเปื้อนในสินค้าน้ำมันพืช/ไขมันพืช แนะนำผู้ประกอบการโรงงานอาหารสัตว์ ดูแลระบบผลิต-วัตถุดิบ นำเข้าจากแหล่งที่เชื่อถือได้

นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย ศรีบุญเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กล่าวว่า สหภาพยุโรป (EU) รายงานว่า ได้ตรวจพบการปนเปื้อนของสารไดออกซิน (Dioxin) ในไขมันพืช/ไขมันพืชที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ในสาธารณรัฐเยอรมนี รวมกว่า 500 ตัน โดยตรวจพบสารไดออกซิน จำนวน 12 พิโคกรัมต่อไขมันหนึ่งกรัม ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดถึง 4 เท่า ส่วนใหญ่เป็นอาหารไก่ และยังมีฟาร์มสุกรที่ได้รับสารไดออกซินด้วย โดยเยอรมนีได้เรียกคืนและทำลายอาหารสัตว์ที่เหลืออยู่ทั้งหมด และยังมีมาตรการควบคุมและห้ามบริโภคผลิตภัณฑ์จากฟาร์มกว่า 1,000 ฟาร์ม ซึ่งมีฟาร์มไก่ไข่ด้วย

แม้เยอรมนีจะไม่มีการผลิตไขมันพืชหรืออาหารสัตว์ที่มีการปนเปื้อน ประเทศไทยจำเป็นต้องเฝ้าระวังและตรวจสอบการนำเข้าไขมันพืชหรือไขมันพืชอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคภายในประเทศ รวมถึงระบบการผลิตอาหารสัตว์ของไทย ซึ่งก่อน

ที่จะนำเข้าไขมันพืชหรือไขมันพืช ควรมีการตรวจสอบและนำเข้าจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ ขณะเดียวกันผู้ประกอบการต้องใส่ใจระบบการผลิต มีการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพและปลอดภัยด้วย อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการโรงงานอาหารสัตว์ทุกแห่ง ควรต้องระมัดระวังในการใช้ไขมันพืชเป็นวัตถุดิบและส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์ โดยเฉพาะอาหารไก่และสุกร เนื่องจากมีโอกาสปนเปื้อนสารไดออกซินได้

นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย กล่าวอีกว่า สารไดออกซินเป็นกลุ่มของสารประกอบทางเคมีที่มีโครงสร้างและลักษณะทางชีวภาพคล้ายกัน เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์และธรรมชาติ เช่น การเผาไหม้ ไฟฟ้า การใช้สารคลอรีนในการฟอกสีในอุตสาหกรรมกระดาษ กระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท เช่น โรงงานผลิตสารเคมีและสารกำจัดศัตรูพืช ซึ่งสารไดออกซินนี้เป็นสารพิษละลายได้ดีในไขมัน จะถูกดูดซึมโดยเนื้อเยื่อไขมันส่งผ่านจากอาหารสัตว์ไปยังผลิตภัณฑ์สัตว์ ทั้งนี้ นม ไข่ และส่งผลที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์นอกจากโรคมะเร็งแล้วยังส่งผลให้เกิดปัญหาด้านระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต ทั้งยังสามารถทำลายระบบภูมิคุ้มกัน และระบบฮอร์โมนในร่างกายด้วย

มติชน

บอร์ดสุขภาพสั่งห้ามนำเข้าแร่ใยหินก่อมะเร็ง

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ มีการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการนำเข้าแร่ใยหิน เนื่องจากองค์การสากล ได้แก่ องค์การอนามัยโลก องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ระบุว่าแร่ใยหินทุกชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง ซึ่งประเทศไทยมีอัตราการบริโภคแร่ใยหินมากเป็นอันดับ 2 ของโลก ประมาณคนละ 3 กิโลกรัมต่อปี ซึ่งจากการสำรวจบริษัทผลิตผ้าเบรก กระเบื้อง ท่อซีเมนต์ 26 แห่ง พบว่า 80 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณฝุ่นแร่ใยหินกระจายเกินกว่ามาตรฐาน ทั้งนี้ คณะกรรมการมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ เตรียมแผนดำเนินการ ดังนี้ 1.ให้กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศควบคุมแร่ใยหินให้เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสำหรับสินค้าที่ใช้สารทดแทนแร่ใยหิน 2.ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนามาตรการเพื่อควบคุมการรื้อถอน ซ่อมแซม ต่อเติมอาคารหรือวัสดุที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ 3.ให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ 4.ให้กระทรวงการคลังพิจารณาเพิ่มอัตราภาษีการนำเข้าแร่ใยหิน และลดอัตราภาษีการนำเข้าของสารที่นำมาใช้ทดแทนที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 5.ให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตรวจสอบและประกาศชื่อผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบให้สังคมรับรู้ ฯลฯ